

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 17 เมษายน 2544

วันนี้ (วันอังคารที่ 17 เมษายน 2544) เมื่อเวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 2 ตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังใหม่ พันทารวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

เรื่อง สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสวีเดน เสด็จฯ เยี่ยมชมพื้นที่จัดงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 20 พ .ศ.2546

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ .ศ.2544 ราย 2 สัปดาห์

เรื่อง แนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาของสมาชิกคนจน

เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการบริหารโครงการสามะโนธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ .ศ.2545

ข้าราชการพลเรือนสามัญ สำนักงาน ก.พ.

ข้าราชการระดับ 10 สำนักนายกรัฐมนตรี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ

กรรมการอื่นในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

การรับโอนข้าราชการตำรวจ

ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ

กรรมการอื่นในคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย

ประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย

**1. เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้**

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบายความมั่นคง
แห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ศอ.บต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ สรุปได้
ดังนี้

1. สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2544 ได้เกิด
เหตุร้ายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และ
นราธิวาส โดยสรุปคือ 1) การลอบยิง จำนวน 2 ครั้ง 2) การขว้างระเบิด จำนวน 1 ครั้ง
3) การจับอาวุธปืน จำนวน 1 ครั้ง 4) เหตุการณ์อื่น ๆ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2544 มี
คนร้ายไม่ทราบจำนวนบุกบ้านราษฎร ขโมยอาวุธปืนลูกซองของของ อพป. จำนวน 1
กระบอก ในท้องที่ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

2. ผลการดำเนินงาน รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2544 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ได้ดำเนินงานตามบทบาทภารกิจเพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ทั้งในส่วนของประสาน กำกับ เร่งรัดการดำเนินงานของส่วนราชการ การ
พัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม และสังคม
จิตวิทยา รวมทั้งการบริหารงานบุคคลากรภาครัฐ สรุปได้ดังนี้

**2.1 การดำเนินงานตามบทบาทด้านการประสาน กำกับ เร่งรัดการดำเนินงาน
ของส่วนราชการ**

ศอ.บต. ร่วมกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ และที่ปรึกษาโครงการขยายโอกาสในการ
ประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนของชุมชนยากจนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อประเมินผล
การดำเนินการโครงการฯ โดยเฉพาะในปี 2544 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของโครงการฯ โดย
กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ในพื้นที่ประเมินผลกิจกรรมเกี่ยวกับด้าน
ความพึงพอใจด้านการบริหารโครงการ ด้านการดำเนินงานของกลุ่ม และด้านการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกกลุ่ม และให้รายงานผลทุก 3 เดือน นอกจากนี้ ได้ติดตามการบริหาร
งบประมาณโครงการเงินอุดหนุนกรณีจำเป็นเร่งด่วนให้กับสภาตำบล และ อบต.
ปีงบประมาณ 2543 ตามข้อเสนอของ ศอ.บต. ซึ่งกรมการปกครองได้อนุมัติโครงการ
ตามข้อเสนอ จำนวน 22 โครงการ งบประมาณ 14.5 ล้านบาท โดยมีการประเมิน
หน่วยงานสภาตำบลและ อบต. ที่ได้รับอนุมัติโครงการฯ ว่า ได้ดำเนินการเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนมีความสอดคล้องและสนองตอบความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพียงใด ซึ่งผลการติดตามโครงการส่วนใหญ่มีความคืบหน้าเป็นไปตามแผน

2.2 การดำเนินงานตามบทบาทด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม และสังคมจิตวิทยาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

1) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ศอ.บต. ได้จัดประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของศูนย์ฝึกอาชีพวัดข้างให้ ให้เป็นไปตามผลการศึกษาแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานของศูนย์ฝึกอาชีพ วัดข้างให้ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ใหม่ พร้อมสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม ในปี 2544 จำนวน 300,000 บาท ด้านการสนับสนุนกลุ่มอาชีพได้ร่วมกับกรมประมงสงเคราะห์ โดยศูนย์พัฒนาและฝึกอาชีพสตรีภาคใต้ จังหวัดสงขลา สนับสนุนการฝึกอาชีพให้กับสตรีในชนบทที่ด้อยโอกาส จัดฝึกอบรมอาชีพปีกจักร หลักสูตร 9 เดือน ให้กับกลุ่มสตรีที่บ้านหาดทราย อำเภอบางบาล จังหวัดสงขลา จำนวน 20 คน พร้อมสนับสนุนเงินช่วยเหลือในการประกอบอาชีพอีกคนละ 2,000 บาท ด้วย ด้านการจัดทำแผนเร่งรัดพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการประสานจัดทำแผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ โดยมีการพิจารณาตรวจสอบ และติดตามประเมินผลคืบหน้าการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามแผนงาน/โครงการปี 2544 และตรวจสอบการจัดตั้งค่าของงบประมาณของกระทรวง ทบวง กรม สำหรับแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนเร่งรัดฯ ประจำปี 2545 พร้อมสรุปปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการที่ผ่านมา และข้อเสนอแนะสำหรับแผนงาน/โครงการที่จะดำเนินการในปี 2546 นอกจากนี้ ได้เตรียมจัดสัมมนาการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและแนวทางการท่องเที่ยวพื้นที่ดังกล่าวให้สามารถแข่งขันกับการท่องเที่ยวของประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะกับเกาะลังกาวี โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมสัมมนา จำนวน 77 คน

2) ด้านสังคมจิตวิทยา ศอ.บต. ได้ดำเนินการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัดสัมมนาถ่ายทอดความรู้แก่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอและเจ้าคณะตำบลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 100 รูป เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแก่พระสังฆาธิการเกี่ยวกับคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่สามารถนำไปเผยแพร่ต่อประชาชนโดยทั่วไป และเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์และทางราชการในการสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม ชุมชน และครอบครัว และสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนให้พ้นจากภัยยาเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ ณ วัดมัจฉินทวาปีวิหาร อำเภอนงนุช จังหวัดปัตตานี ในเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติด ศอ.บต. ร่วมกับสมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย (ยมท.) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายชุมชนป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้เข้าสัมมนาประกอบด้วย ข้าราชการครู สาธารณสุข ผู้นำศาสนา ครูตาดีกา และแกนนำชุมชนในพื้นที่ จำนวน 61 คน ส่วนการแจ้งเบาะแส

ข้อมูล ยาเสพติดนั้น ได้รับเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จำนวน 8 เรื่อง

3) ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ศอ.บต. ได้ดำเนินกิจกรรมให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) โดยออกเยี่ยมเยียน และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 15 ครั้วเรือน ในท้องที่จังหวัดยะลาและปัตตานี ส่วนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ผรท. ระดับอำเภอ ได้ออกเยี่ยมเยียนพบปะสอบถามทุกข์สุขและปัญหาความเดือดร้อนผรท. และเครือข่าย จำนวน 200 คน นอกจากนี้ ได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ผรท. ในพื้นที่ จำนวน 77 คน เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และแนวทางการติดตามในปี 2544

4) ด้านการต่างประเทศ ศอ.บต. ได้ให้การต้อนรับกงสุลอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลาและคณะ ในโอกาสมาเยือน ศอ.บต. และพบปะคณะผู้บริหารของ ศอ.บต. โดยมีการหารือในเรื่องความก้าวหน้าและแนวทางการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจภายใต้โครงการ IMT - GT และขอศึกษาโครงสร้างบทบาทหน้าที่และภารกิจขององค์กร ศอ.บต. เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาด้านสังคมจิตวิทยาในประเทศอินโดนีเซีย

5) ด้านการประชาสัมพันธ์ ศอ.บต. ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ โดยผลิตข่าว ศอ.บต. เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา จำนวน 9 เรื่อง จัดทำรายการสนทนาทางโทรทัศน์ "ศอ.บต. สนทนา" จำนวน 3 ครั้ง สำหรับวิทยุกระจายเสียงได้จัดทำข่าวประกอบเสียง ศอ.บต. ออกอากาศในรายการ "ร้อยดวงใจให้แดนใต้ กับ ศอ.บต." เผยแพร่ทางสถานีวิทยุท้องถิ่นทั้งภาษาไทยและภาษามลายูท้องถิ่น ผลิตข่าวประกอบเสียงในรายการ "มองรอบด้าน" ทาง สวท. กรุงเทพฯ จำนวน 4 ข่าว นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรม "ศอ.บต. สัญจรร้อยดวงใจให้แดนใต้" ณ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ตำบลสะเดง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ด้วย

2.3 การดำเนินงานตามบทบาทด้านการบริหารบุคลากรภาครัฐ ศอ.บต. ได้ปลุมนิเทศข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานรัฐวิสาหกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 1 รุ่น 104 คน จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี และพัฒนาสัมพันธ์เพื่อความมั่นคงที่ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้" จำนวน 2 รุ่น 308 คน ส่วนในการแก้ปัญหาข้าราชการและพนักงานองค์กรของรัฐที่ประพฤติไม่เหมาะสมในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2544 ได้ดำเนินการพิจารณาเรื่องข้าราชการ จำนวน 32 เรื่อง (20 ราย) อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 28 เรื่อง ยุติเรื่อง จำนวน 4 เรื่อง เมื่อสรุปผลการดำเนินการระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2544 มีข้าราชการและพนักงานองค์กรของรัฐที่ถูกร้องเรียน จำนวน 56 เรื่อง (47 ราย) สามารถพิพากษายุติเรื่อง จำนวน 5 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 51 เรื่อง

2. เรื่อง สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสวีเดน เสด็จฯ เยี่ยมชมพื้นที่จัดงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2546

คณะรัฐมนตรีรับทราบการเสด็จฯ เยือนประเทศไทยของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสวีเดน เพื่อเยี่ยมชมพื้นที่จัดงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับรายงานจากกรมพลศึกษาว่า

กองอำนวยการงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2546 กำหนดจัด PRE-JAMBOREE V วันที่ 21-25 เมษายน 2544 ณ สถานที่จัดงานชุมนุม โดยมีลูกเสือเนตรนารี ผู้กำกับลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสืออาสาและคณะทำงาน เข้าร่วมชุมนุมจำนวน 2,000 คน โอกาสนี้กรมการบริหารลูกเสือโลก และกรรมการมูลนิธิลูกเสือโลก ซึ่งมีสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสวีเดน ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิลูกเสือโลก กำหนดเดินทางมาเยือนประเทศไทย เพื่อเยี่ยมชมพื้นที่และรับทราบความคืบหน้าการเตรียมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2546 และจะเสด็จพระราชดำเนินเข้าเยี่ยมชมสถานที่จัดงานชุมนุม และเข้าร่วมกิจกรรม PRE-JAMBOREE V วันอังคารที่ 24 เมษายน 2544 ระหว่างเวลา 11.00-17.00 น. และมีกรรมการมูลนิธิลูกเสือโลก จำนวน 22 คน โดยเสด็จพระราชดำเนินด้วย ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ และประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2546 จะเป็นผู้แทนรัฐบาลไทยในการถวายการต้อนรับ

3. เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 ราย 2 สัปดาห์

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 ราย 2 สัปดาห์ ตามที่กระทรวงการคลังรายงานว่าการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2544 (ไตรมาสที่ 2) มีจำนวน 370,549.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.72 ของวงเงินงบประมาณ (910,000 ล้านบาท) ต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (373,100 ล้านบาท) จำนวน 2,550.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.28 แต่สูงกว่าอัตราการเบิกจ่ายในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีงบประมาณก่อน ร้อยละ 0.70

4. เรื่อง แนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาของสมาชิกคนจน

คณะรัฐมนตรีพิจารณาแนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาของสมาชิกคนจน ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายปองพล อดิเรกสาร) ประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมาชิกคนจน เสนอ แล้วมีมติดังนี้

1. แนวทางการแก้ไขปัญหาชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนปากมูล

- 1.1 ให้รัฐบาลสั่งการให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดประตูน้ำทั้ง (.กฟผ) 8 บาน สุดบานประตู เป็นระยะเวลา 4 เดือน .ค.ส - .ค.พ)44) และดำเนินการศึกษาลุ่มน้ำธรรมชาติจากการเปิดประตูน้ำทั้ง 8 บาน
- 1.2 ให้รัฐบาลอำนวยความสะดวกและให้การสนับสนุนทรัพยากรบุคคลและงบประมาณแก่คณะทำงาน 2 คณะ ที่จะจัดตั้งขึ้น ได้แก่ คณะทำงานทตรองการเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล และคณะทำงานเพื่อฟื้นฟูชีวิตชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนปากมูล

2. แนวทางการแก้ไขปัญหาชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนสิรินธร

- 2.1 ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดหาที่ดินที่เหมาะสมแก่การเกษตร แก่ชาวบ้านที่เดือดร้อนจากเขื่อนสิรินธร โดยจัดลำดับความสำคัญ โดยการจัดหาที่ดินทำกิน ครอบครั้วละ 15 ไร่ หากไม่สามารถจัดหาได้ให้จ่ายเป็นค่าชดเชยไร่ละ 32,000 บาท
- 2.2 กรณีบ้านโนนจันทร์ ควรตรวจสอบการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ หาก กฟผ.ไม่ได้ . ใช้ประโยชน์ ให้คืนแก่ชาวบ้านตามรัฐธรรมนูญฯ
- 2.3 ให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณและอำนวยความสะดวกให้กับคณะทำงานที่จะจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการจัดหาที่ดินและสนับสนุนให้เกิดการฟื้นฟูชีวิตและชุมชนของราษฎร

3. แนวทางการแก้ไขปัญหาชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำลำตะคองแบบสูบกลับ รัฐบาลจะอำนวยความสะดวกและให้การสนับสนุนทรัพยากรบุคคลและงบประมาณแก่คณะทำงานเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและกำหนดหลักเกณฑ์การชดเชยความเสียหาย

ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจนที่มี นายชัยวัฒน์ สถาอานันท์ เป็นประธาน กรณีเขื่อนของ กฟผ. ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2544 เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจนฯ ซึ่งมีประเด็นข้อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาดังกล่าว

5. เรื่อง แต่งตั้ง

1. คณะกรรมการบริหารโครงการสำมะโนธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2545

คณะรัฐมนตรีอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการสำมะโนธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2545 ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ

รองนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ คุณกิตติ) รายงานว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติได้พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การจัดทำสำมะโนธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2545 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างเป็นเอกภาพ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการบริหารโครงการสำมะโนธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2545 ประกอบด้วย เลขาธิการสถิติแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการ รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ (นายสีอ ล้ออุทัย และ นางวรัญ วรรณตรี) เป็นรองประธานกรรมการ ผู้อำนวยการกองสถิติเศรษฐกิจ เป็นกรรมการและเลขานุการ และกรรมการอื่นอีก 28 คน โดยมีอำนาจหน้าที่ 4 ประการ ดังนี้

พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานโครงการสำมะโนธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ.2545

ให้คำปรึกษา แนะนำ และกำกับการดำเนินงานตามโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ได้ตามความจำเป็น

พิจารณาข้อเสนอของอนุกรรมการต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานโครงการ

2. ข้าราชการพลเรือนสามัญ สำนักงาน ก.พ.

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ ให้แต่งตั้ง นางสาววนิดา นวลบุญเรือง ที่ปรึกษาระบบราชการ (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 9 ชช) ส่วนกลาง สำนักงาน ก.พ. ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาระบบราชการ (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 10 ชช) ส่วนราชการเดิม ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2544 เป็นต้นไป

3. ข้าราชการระดับ 10 สำนักนายกรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ ให้แต่งตั้งข้าราชการระดับ 10 ในสำนักนายกรัฐมนตรี และให้นำความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป ดังนี้

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ไปดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

นายภิรมย์ศักดิ์ ลาภาโรจน์กิจ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ไป
ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี

นายวีรพล ดวงสูงเนิน ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี ไปดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลัง เสนอให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับนโยบาย
ด้านรัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 1) นางศศิพัฒน์ เสวตวัฒนา 2) นายเอนก ศรีสนิท 3) นายวีระชัย
วรรณีกกุล 4) นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล

5. กรรมการอื่นในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ให้แต่งตั้งกรรมการอื่นใน
คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จำนวน 4 คน แทนกรรมการ
เดิมที่ได้ลาออก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2544 เป็นต้นไป ดังนี้ 1) นายณรงค์ สุก
กรี 2) นายกิตติ ลิมสกุล 3) นายณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ 4) นายชนัตร เลาะห์วัฒนะ

6. การรับโอนข้าราชการตำรวจ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีให้รับโอน พลตำรวจโท โกศล
รัตนาวะดี พลตำรวจโท สุวรรณ สุวรรณเวโช และ พลตำรวจโท ยงยุทธ เทพจำนงค์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประจำ
สำนักนายกรัฐมนตรี (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 10 ระดับ 10) สำนัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม
และมีความคล่องตัว โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ 9 เมษายน 2544 เป็นต้นไป

7. ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ให้แต่งตั้งข้าราชการระดับ 10
จำนวน 5 ราย และให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป ดังนี้

นายถนอม อินทรกำเนิด ผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ดำรงตำแหน่ง
เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

นางมณฑนา คังชะกฤษณ์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้
กระทรวงศึกษาธิการ ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ อธิบดีกรมพลศึกษา ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ

นายสุทธิ ผลสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ดำรงตำแหน่ง
อธิบดีกรมพลศึกษา

นายสุวรรณ นาคพนม รองเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการศึกษาระดับปริญญา ดำรงตำแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ

8. กรรมการอื่นในคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอให้แต่งตั้ง นายสุรพล นาควานิช เป็น
กรรมการอื่นในคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย แทน นายปริญญา เจตาทวีวัฒน์ ที่
ได้ถึงแก่กรรม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2544 เป็นต้นไป

9. ประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอให้แต่งตั้งประธานกรรมการและ
กรรมการอื่นในคณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จำนวน 10 คน แทน
คณะกรรมการฯ ชุดเดิม เนื่องจากได้มีกรรมการอื่นในคณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยหลายท่านขอลาออกจากตำแหน่ง โดยมีร้อยเอก ขจิต ทัพพานนท์ เป็น
ประธานกรรมการ และกรรมการอื่นประกอบด้วย พลเอกบุญศักดิ์ กำแหงฤทธิรงค์ นาย
คัมภีร์ แก้วเจริญ นายรพี อสัมภินพงศ์ นายบรรพต หงษ์ทอง นายดำริ สุโขธินัง พลเรือ
เอก นาวี ศานติกะนาวิน พลตำรวจโท สุวรรณ สุวรรณเวโซ นายอินทัย เตชะมนตรีกุล
และ นายประพัฒน์ โพธิ์วรรณ
